

# DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP - NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh. Cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp, từ đó trang bị cho học sinh những kỹ năng phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường, biết bảo vệ mình và bảo vệ bạn bè xung quanh, xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện làm động lực cho học sinh đến trường mỗi ngày. Vào tiết chào cờ, sáng ngày 9/10/2023, Trường THPT Lộc Thanh đã tổ chức Diễn đàn "**Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với Bạo lực học đường**", tuyên truyền tác hại của thuốc lá.

Diễn đàn sinh hoạt xoay quanh các nội dung: Dựng lại các tình huống thực tế bằng hình thức sân khấu hóa. Sau vở kịch, 2 đội thi đến từ lớp 10A2 và 12A4 đưa ra một số câu hỏi về tình huống, qua đó hướng dẫn các bạn một số kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường, tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường, nói không với thuốc lá. Bạo lực học đường, vấn nạn hút thuốc lá đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng và chúng ta cần phải có những biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ vấn nạn này. Trước hết, bản thân mỗi người cần có những nhìn nhận đúng đắn về hành vi của mình, có cách điều chỉnh và rèn luyện bản thân theo những hướng tích cực hơn. Cần có sự quan tâm, giáo dục, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình và nhà trường, giúp mỗi học sinh nâng cao ý thức, nhận thức đúng đắn về môi nguy hại của bạo lực học đường. Cần có những biện pháp, nội quy nghiêm ngặt để xử lý việc gây ra bạo lực học đường, hút thuốc ... Và một trong những biện pháp tốt nhất để ngăn chặn vấn nạn này đó chính là xây dựng tình bạn đẹp. Bạo lực học đường, hút thuốc tuy không phải là vấn đề mới nhưng nó có ảnh hưởng cũng như tác động xấu đối với toàn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Vì thế, mỗi bạn học sinh, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy luôn có ý thức học tập rèn luyện, trau dồi đạo đức trở thành con ngoan - trò giỏi - bạn tốt - thành người có ích cho xã hội, nâng cao ý thức của chính mình cũng như những người xung quanh để ngăn chặn hành vi bạo lực, hút thuốc trả lại cho học đường môi trường phát triển lành mạnh. Hãy tích cực lan tỏa những hành động đẹp, nói không với thuốc lá cùng xây dựng tình bạn trong sáng, đoàn kết, yêu thương bạn bè như anh em một nhà trong ngôi nhà thứ 2 - **TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC**.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI DIỄN ĐÀN





